



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, nationweekend, bangkokbiznews, js100, thansetthakij, newtv, tnnthailand) ทีวีทุกช่อง

-ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงมาตรการเตรียมความพร้อมกลุ่มกิจการร้านนวด สปาเพื่อสุขภาพ ว่าในประเทศไทยมีทั้งหมด 10,500 แห่ง แบ่งเป็น ร้านนวด 9,400 แห่ง ร้านสปา 900 แห่ง ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม 200 แห่ง ในวันเปิดบริการวันแรกจะส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจทั่วประเทศ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ อาทิ การคัดกรอง ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผู้ให้บริการต้องสวมเฟซชีลด์ เว้นระยะห่างเตียงนวด 1.5-2 เมตร หรือมีที่กั้นระหว่างบุคคล ผู้รับบริการชาวต่างชาติต้องคัดกรองเป็นพิเศษ สำหรับหมอนวดที่กลับจากต่างประเทศต้องถูกกักตัว 14 วัน ถ้าปลอดเชื้อแล้วสามารถให้บริการนวดได้ ส่วนการนวดตามบ้านและตามชายหาด ก.ม.หาดไทยต้องไปกำหนดดูแลมาตรฐานความปลอดภัยต่อไป ขอให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนในเว็บไซต์กรม ฯ เพื่อประเมินตนเองตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถ้าไม่ผ่านให้กลับไปแก้ไขและทำแบบประเมินอีกครั้ง หากผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ ต้องมีการประเมินตนเองทุก 7 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์มติชน

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.อภ. เปิดเผยว่า อภ. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบหลายรูปแบบ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้นแบบ 2 ชนิด คือวัคซีนอนุภาคเหมือนไวรัส พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และวัคซีนโปรตีนซับยูนิต พัฒนาโดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งทั้ง 2 ชนิดใช้เทคโนโลยีการใช้เซลล์เพาะเลี้ยง หากวัคซีนต้นแบบสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองได้ อภ. จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาผลิตเป็นวัคซีนตามมาตรฐานจีเอ็มพีสำหรับการทดสอบทางคลินิกต่อไป นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเพื่อวิจัยพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตายจากการดัดดอยีนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ SARS-CoV2 เข้าไปในยีนของไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อเป็นเชื้อไวรัสตั้งต้น หากสำเร็จจะนำเชื้อไวรัสตั้งต้นผลิตเป็นวัคซีนนำไปใช้ในการศึกษาทางคลินิกต่อไป คาดว่าทั้ง 3 ชนิด จะทราบผลเบื้องต้นในปลายปี 2563

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดทำนวัตกรรมโครงครอบกระชับหน้ากากอนามัย (Face Mark Fitter) ช่วยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์สวมหน้ากากอนามัยให้กระชับกับใบหน้าได้แนบสนิท มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันฝอยละออง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการผ่อนคลายระยะที่ 4 ว่า หลังจากนี้จะทยอยผ่อนคลายมาตรการ แต่สิ่งที่เสี่ยงมาก ๆ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ขอให้รอพิจารณาก่อน

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 31 พ.ค. 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,081 ราย หายกลับบ้านเพิ่ม 2 ราย รวมกลับบ้าน 2,963 ราย ผู้เสียชีวิต 57 คนเท่าเดิม ยังรักษาในรพ. 61 ราย โดยมีผู้ป่วย 1 ราย อาการรุนแรง สำหรับผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 4 ราย กลับจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย ตุรกี 2 ราย และซาอุดีอาระเบีย 1 ราย ทั้งหมดเข้าพักในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ ตั้งแต่ ก.พ. ถึง 31 พ.ค. พบผู้ป่วยในสถานกักกันโรคฯ 144 ราย เพศชาย:หญิง เท่ากับ 6.6:1 อายุเฉลี่ย 39 ปี (ต่ำสุด 15 ปี สูงสุด 77 ปี) สัญชาติไทย 98.61% อเมริกา 0.69% อังกฤษ 0.69% อัตราป่วยในกลุ่มผู้เข้ากักโรค 0.50% ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ประเทศเกาหลีใต้สั่งปิดโรงเรียนอีกครั้งกว่า 500 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์กลับมาระบาดใหม่ในกรุงโซลและปริมณฑล ส่วนการเสียดำตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3,600 บาทกรณีจะผ่าตัดหรือส่องกล้องในรพ. เป็นการส่งตรวจที่จำเป็นในเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสามารถเบิกได้ที่ สปสช. ทั้งกรณีเข้ารับ.รัฐและเอกชน นอกจากนี้ ในเอกสารเผยแพร่จากกรมควบคุมโรคระบุเพิ่มเติมว่า ติดบุหรี ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบ ลดเสี่ยง ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค และ อาจแพร่เชื้อสู่อื่นได้ รวมทั้งข้อมูลของ WHO ระบุถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโรคโควิด19 ของผู้ป่วยในรพ. พบว่าผู้ป่วยที่สูบบุหรี่มีโอกาสจะเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนปกติทั่วไป และเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า

-รมว.มหาดไทย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 กำชับผู้ว่าฯ และนายอำเภอ สอดส่องดูแลการแสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะกรณีที่มีการร้องเรียน และเชิญชวนประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสมายังศูนย์ดำรงธรรม

-โฆษก กทม. แถลงผลการประชุม คกก.โรคติดต่อกทม. มีมติให้กิจการ 17 ประเภท เปิดให้บริการได้วันที่ 1 มิ.ย. 2563 1.ร้านอาหาร รวมทั้งชาบู ปิ้ง

ประเด็นข่าว

อย่าง สามารถรับประทานร่วมกันได้ แต่ต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตรในแต่ละโต๊ะ และไม่ต้องใช้ฉากกั้น 2.ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึง 21.00 น. 3.ร้านตัดผม เสริมสวย ทำสีผมได้ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 4.สถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรม ร้านสัก และร้านเจาะ ให้บริการได้ไม่เกิน 2 ชม. ผู้ให้บริการต้องสวมเฟซชีลด์ มีการลงทะเบียนด้วยเข้ารับบริการ 5.พิตเนสทั้งในและนอกห้างฯ เปิดให้เล่นทุกกิจกรรม ทุกเครื่องเล่น เว้นระยะห่าง 2 เมตร ใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง งดอบตัว อบไอน้ำ 6.ผ่อนผันใช้อาคารสถานศึกษาเตรียมการสอน แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดทอม ส่วนโรงเรียนเอกชนประเภทวิชาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพ ศิลปะและกีฬา สามารถดำเนินการได้ในบางชนิด ที่ศบค.กำหนดก่อนหน้านี้ คือ ตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตบอล ฟุตซอล เป็นต้น แต่ต้องสวมหน้ากากทุกคน ห้ามการแข่งขัน 7.ศูนย์จัดแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ขนาดไม่เกิน 20,000 ตร.ม. จำกัด 5,000 คน ตามขนาดพื้นที่ 4 ตร.ม.ต่อคน เว้นระยะห่าง 1 เมตร เปิดบริการถึง 21.00 น. 8.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ทำได้แค่ส่องพระ 9.ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก เปิดให้เข้ามาเตรียมความพร้อมแต่ยังไม่อนุญาตให้รับฝากเลี้ยงรายวัน 10.สถานประกอบการนวด ร้านนวดแผนไทย สปา ร้านนวดสุขภาพ เปิดได้ ยกเว้นนวดหน้า อบตัว อบสมุนไพรร่วมกันหลายคน จำกัดการให้บริการไม่เกิน 2 ชม. 11.ค่ายมวย โรงยิม ให้เปิดแคฝักซ้อม แต่ไม่อนุญาตให้ซ้อมคู่ 12.สนามกีฬา เปิดได้แต่ต้องไม่มีการแข่งขันจำกัดไม่เกิน 10 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 13.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด เปิดได้ให้ฝักซ้อม 14.สถาบันลีลาศ ใช้สถานที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตรต่อคน 15.สถานที่จัดกีฬาทางน้ำ เปิดได้ เจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท 16.โรงภาพยนตร์ เปิดได้จำกัดผู้ชมไม่เกิน 200 คน ห้ามจัดคอนเสิร์ต หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่มแบบใกล้ชิด 17.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ เปิดได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ

ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และแสกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง

-ศบค.ติดตามการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มกิจการที่เปิดให้ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการได้ หากมีกรณีร้องเรียนว่าเข้าไปใช้บริการแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่มีการดูแลเรื่องสุขอนามัย อาจเข้าข่ายทำผิดกฎหมายของศบค. เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, innnews)

-ขสมก.ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถโดยสารประจำทางทุกประเภท เป็น 04.00-22.00 น.ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-ก.ดิจิทัลฯ และผู้พัฒนาระบบไทยชนะ ยืนยันว่าข้อความชักชวนเล่นพนันไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนใช้บริการร้านค้า ขณะที่ รองปลัดฯ ก.ดิจิทัลฯ ยอมรับมีกลุ่มหาประโยชน์พยายามเจาะข้อมูล-ช่องว่าง ส่งเอสเอ็มเอสชวนเล่นพนัน-เอสเอ็มเอสขยะ จะร่วมกับ ตร.ปอท.เร่งขยายผลต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, nationweekend

-เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมทดลองเปิดให้ประชาชนใช้พื้นที่บริเวณชายหาดบางแสน วันที่ 1 มิ.ย. และหากสามารถปฏิบัติตามมาตรการ สธ.ได้อย่างเคร่งครัด จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิ.ย. โดยอนุญาตให้ร้านค้าต่างๆ กลับมาค้าขายได้ รวมทั้งบริการเตียงผ้าใบ แต่ยังคงดำเนินการตามที่เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนด อาทิ การเว้นระยะห่างเตียงผ้าใบ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามร้านค้า

-ชายหาดหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหินได้ปรับปรุงสถานที่สวยงาม จัดภูมิทัศน์ริมหาด ร้านค้าของบริการนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าพบนายาเชื้อตามสัมภาระของกลุ่มคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ 248 คน มีชาวเยอรมันร่วมเดินทางมาด้วย 3 คน จากการคัดกรองพบคนไทยมีไข้สูง 20 คน นอกจากนี้ มีคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ 194 คน มีไข้สูง 13 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนำส่งรพ.ทันที และมีหมายจับ 1 คน ผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 18 คน ที่เหลือนำไปกักตัวตามมาตรฐานของรัฐ ส่วนคนไทยกลับจากฟิลิปปินส์ 151 คน มีไข้สูง 8 คน ถูกนำส่งรพ. ผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก 1 คน ที่เหลือ 142 คนนำไปกักตัวตามมาตรการของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-ที่ด่าน ตม.อรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผกก.ตม.จ.สระแก้ว ร่วมกับชุดปฏิบัติการร่วมรับตัวคนไทย 16 คน ที่ด่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา ปล่อยตัวกลับประเทศไทย โดยมีการตรวจคัดกรองโรคที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนำตัวส่งสถานที่กักตัวที่จังหวัดจัดเตรียมไว้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อ 227 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ กลับบ้านแล้ว 224 ราย เสียชีวิต 3 ราย ปัจจุบันไม่มีผู้ติดเชื้อรับการรักษา ส่วนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 7,227 ราย 17 รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจ กลับบ้านแล้ว 7,210 ราย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กรมการค้าภายใน เตรียมผลักดันมาตรการดูแลค้าขาย ค่ารักษาพยาบาลและบริการในรพ.เอกชน 351 แห่งให้เป็นรูปธรรม อีกหลายมาตรการ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และกำลังหาวิธีเพิ่มรายการค่าตรวจและค่ารักษาเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ขึ้นเว็บไซต์กรมการค้าภายใน ในหมวดค่าบริการรพ.เอกชน เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ 300 รายการ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.การฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดเชื้อโรคพื้นที่กว้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, thansetthakij

-เพจ “หมอมนูญ ลิเชวงวงศ์ FC” ระบุ การฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัดเชื้อโรคพื้นที่กว้างใหญ่นอกอาคาร บนทางเดิน ถนน และในตัวอาคาร เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 มีเยื่อหุ้มชั้นนอกเป็นไขมัน เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมนอกร่างกาย ถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน แสงแดด รังสียูวี สบู่ ผงซักฟอก แอลกอฮอล์ และสารเคมีต่างๆ ด้าน WHO สธ. และสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทย เตือนการใช้

ประเด็นข่าว

เครื่องฟ้นและท่อขนาดใหญ่ฟ้นละอองน้ำยากระจายในอากาศและบนพื้นผิวที่ยังไม่ทำความสะอาดเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและมีอันตรายต่อผู้สัมผัส สิ้นเปลืองและไม่ได้ประโยชน์ ไม่ควรฉีดพ่นน้ำยาใส่เสื้อผ้าขณะที่คนสวมใส่และร่างกายภายนอก น้ำยาที่ใช้ฉีดพ่นส่วนใหญ่คือ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ต้องระวังไม่ให้สัมผัสผิวหนัง ตา หรือเข้าปากจุก เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบ ปวดแสบปวดร้อนได้ นอกจากนี้ ยังทำอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะคนที่เป็โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง การฉีดพ่นควรทำเฉพาะบนพื้นผิวแคบๆ ที่ทำความสะอาดแล้ว โดยใช้ขวดสเปรย์ ฉีดพ่นน้ำยาเคมีกำจัด เชื้อโรคตามสิ่งของต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-โรงพยาบาลโคราช ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในโรงพยาบาลทั้ง 7 โรง เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการประชาชน

2.เปิดด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เปิดด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา รับคนไทยกลับประเทศวันแรก (31 พ.ค.63) แทนด่านปาดังเบซาร์ที่ถูกปิดชั่วคราว หลังพบนศ.ไทยกลับจาก ชาวอุดีอาระเบียติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 6 คน คัดกรองเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด มีคนไทยเดินทางกลับกว่า 400 คน

3.ศิริราชชี้แจงข้อมูลคลาดเคลื่อน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์sanook

-รศ.น.พ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชี้แจงกรณีมีการรายงานข่าว โพสต์ และแชร์ในสื่อออนไลน์ ระบุ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ว่าโรคโควิด-19 ระลอก 2 มาแ่น ตายมากกว่าเดิม 1 เท่า ว่า การให้สัมภาษณ์มีเนื้อหาหมาก ทำให้สื่อที่นำไปเผยแพร่ต้องตัดข้อความบางช่วง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยจากการ ตรวจสอบการสัมภาษณ์ฉบับเต็มมีการยกตัวอย่าง การระบอบรอบ 2 ของไข้หวัดใหญ่สเปนเมื่อ 100 ปีก่อน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่าการระบอบรอบแรก กว่า 1 เท่า ไม่ใช้การคาดการณ์การระบอบของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

4.หักหัวคิวสถานที่กักตัวของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน

-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามผู้เรียกเงินค่าหัวคิวสถานที่กักตัวของรัฐ ว่า หลังจากตัวแทนสสจ.ชลบุรี เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองชลบุรี ให้ดำเนินคดีกับคนชื่ออักษร "พ" มีชื่อเล่นว่า "โต้ง" พยายามฉ้อโกงและหมิ่นประมาท ขณะนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำ และรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมารับทราบข้อกล่าวหา

5.คนไทยป้องกันตัวเองลดลง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง "เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่" โดยตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 พบว่า 62.08% ยังไม่เคยเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรน 24.80% เข้าศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์ 11.61% ใช้บริการร้านตัดผมชาย ร้านทำผมสตรี 6.12% ระบุ คนในสังคมเริ่มไม่มีการป้องกันตัวเอง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตลาดสด ตลาดนัดไม่จำกัดการเข้า-ออก รถประจำทางเอกชนบางสายไม่เว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 32.99 ระบุ คนในสังคมค่อนข้างห่อนมาตรการ ขาดความระมัดระวัง ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัย

6.มส.ผ่อนปรนให้วัดจัดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-มติที่ประชุมหาเถรสมาคม ให้จัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 5-6 ก.ค. โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียน เป็นต้น แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาล และสธ.กำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนวัดในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาจัดกิจกรรมตามส่วนกลาง โดยดูตามความเหมาะสมและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีมติให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. หลังทำวัตรเย็น

7.ญี่ปุ่นพิจารณาให้คนไทยเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน

-รัฐบาลญี่ปุ่น กำลังพิจารณาคลายข้อจำกัดให้ประชาชนจากไทย เวียดนาม ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ สามารถเดินทางมายังญี่ปุ่นได้ อาจเริ่มต้น ในช่วงฤดูร้อนนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เดินทางเข้ามาจาก 4 ชาติ จะต้องแสดงผลการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ว่า เป็นลบก่อนออกจากประเทศต้นทาง และจะต้องทดสอบหาเชื้ออีกครั้งเมื่อมาถึงญี่ปุ่น

8.เพิ่มค่าตอบแทน อสม.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, แนวหน้า

-ที่รัฐสภา ในระหว่างวาระพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการกล่าวชื่นชมอสม.ทั่วประเทศที่คัดกรองเชิงรุกในทุกพื้นที่ จนมีส่วนสำคัญทำให้ประเทศไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้สำเร็จ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ได้กล่าวว่า อย่าลืมเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้

ประเด็นข่าว

อสม.ทั่วประเทศด้วย ซึ่งดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.แจ้งว่า ขณะนี้ รมว.สธ.และตนกำลังนำเสนอไปยังนายกฯ เพื่อขอคำป้วยการเพิ่มเติมเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ อสม.แล้ว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, tnthailand, mcot)

- บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวเพิ่มราว 30,000 ราย รวมติดเชื้อสะสม 499,966 ราย ผู้เสียชีวิตแล้ว 28,849 ราย
- เปรู พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มวันเดียว 7,386 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 155,671 ราย เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคลาตินอเมริกา รองจากบราซิล
- เบลเยียม เจ้าชายโยอาคิม พระชนม 28 พรรษา ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 หลังจากเสด็จไปร่วมงานปาร์ตี้ที่ประเทศสเปน
- อินเดีย รอบวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,964 ราย ผู้ป่วยสะสม 182,889 ราย และเสียชีวิต 5,186 ราย เพิ่มขึ้น 265 ราย อัตราการเสียชีวิต 2.84%

- อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 700 ราย รวมผู้ติดเชื้อแล้ว 26,473 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 40 ราย รวมผู้เสียชีวิต 1,613 ราย
- สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 518 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 34,884 ราย มีผู้เสียชีวิต 23 ราย ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่พักอยู่ตามหอพักต่างๆ

- เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27 ราย จากพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในกรุงโซล ผู้ติดเชื้อสะสม 11,468 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 6,258,963 ราย เสียชีวิต 373,688 ราย และหายป่วยแล้ว 2,785,171 ราย โดยสหรัฐฯ ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลก เช่นเดียวกับประเทศบราซิล ที่เผชิญกับการระบาดหนักที่สุดในอเมริกาใต้

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า พบการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมี 2 ปัจจัยสนับสนุน คือ 1.การเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีแหล่งน้ำขัง และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และ 2.ขณะนี้ในช่วงเข้าสู่การแพร่ระบาดของโรคพอดิ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขเขต 9 ร่วมกับ นพ.สสจ.นครราชสีมา เร่งควบคุมโรค กรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่ หมู่บ้าน หรือในชุมชน ต้องจัดการยุงเต็มวัยในระยะ 100-200 เมตร ร่วมกับการค้นหาผู้ป่วย และร่วมมือกับประชาชนทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งรอบบ้าน ชุมชน วัด เป็นต้น ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังอย่าให้ยุงกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 พ.ค. 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 14,136 ราย เสียชีวิต 11 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ระยอง 73 ต่อแสนประชากร ชัยภูมิ 58.13 ต่อแสนประชากร ขอนแก่น 53.83 ต่อแสนประชากร แม่ฮ่องสอน 37.87 ต่อแสนประชากร และ นครราชสีมา 36.92 ต่อแสนประชากร

บุหรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก 1.68 พันล้านคน อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับบุหรีเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่จะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า จึงได้มีการกำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า "ติดบุหรี ติดโควิด เสี่ยงตายสูง" #เลิกสูบลดเสี่ยง

นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เตือนกลุ่มผู้สูบบุหรี่รักษาสุขภาพตนเอง ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อ ใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ ซึ่งการเลิกบุหรีมีหลายวิธี ทั้งการรักษาด้วยบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ร่วมกับใช้ยาช่วยเลิกบุหรี เช่น หมากฝรั่งนิโคติน แผ่นแปะนิโคติน ยารับประทาน สมุนไพรและทางเลือกอื่นๆ ส่วนผู้ติดบุหรีที่มีระดับการติดยาโคตินต่ำ สามารถเลิกได้ด้วยตนเอง เช่น การหักดิบ ออกกำลังกาย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ดื่มน้ำ อมมะนาว เป็นต้น

บุหรีไฟฟ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ส่วนประกอบสำคัญของบุหรีไฟฟ้า คือ น้ำยาบุหรีไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็นส่วนผสมหลัก เช่นเดียวกับบุหรี จึงมีผลเสียต่อร่างกาย ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหดตัว เหนื่อยง่าย ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และยังสามารถทำให้เกิดมะเร็งปอด รวมไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีสารโพรไพลีนไกลคอล และสาร Glycerol/Glycerin เมื่อสัมผัสหรือสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง ดวงตา และปอดได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป้นโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคถุงลมโป่งพอง อีกทั้งยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรีไฟฟ้า เช่น โลหะหนัก สารหนู สารกลุ่ม Formaldehyde และกลุ่ม Benzene เป็นต้น เห็นได้ว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น

จอกิว รพ. ผ่านแอปฯ เป้าตั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช. ได้ร่วมกับ ๕.กรุงเทพฯ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านสุขภาพ (Digital Health Platform) ผ่านแอปพลิเคชัน "เป้าตั้ง" ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยนำร่องให้บริการจอกิวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปี ที่ รพ.ศิริราช และเตรียมขยายสิทธิให้ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ผ่านหน่วยบริการพื้นที่อื่นในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนด้วย Health Digital ID ชำระค่าบริการส่วนเพิ่มที่อยู่นอกเหนือ

ประเด็นข่าว

สิทธิ์ได้

กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : ดอกเบียร์ธุรกิจ

-นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชงอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงการผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยสภาผู้แทนราษฎรให้เวลาศึกษา 90 วัน แต่จากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องต่อเวลาศึกษาไปอีก 2 เดือน โดยการผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย เพื่อช่วยเกษตรกรสร้างรายได้ ต้องแก้กฎหมายปลดล็อกคอกอกจากการเป็นสารเสพติดประเภท 5 พร้อมพัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อขึ้นทะเบียนรองรับมาตรฐานระดับโลก โดยเฉพาะการสกัดช่อดอกผลิตที่มีสาร CBD และ THC ซึ่งต้องควบคุมเข้มงวดเป็นพิเศษ มีระเบียบรองรับให้ปฏิบัติได้ง่าย ทั้งนี้ มีโอกาสสูงที่จะสามารถผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สำหรับเกษตรกรไทย

ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยรัฐ

-ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. เปิดเผยว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ บ.ทีโอที และ ม.เกษตรศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเป็นระบบดิจิทัล ให้มีความเป็นสากลและให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะพัฒนา 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินดิจิทัล ในส่วนของการให้บริการระบบ Call Center ในลักษณะ Total Conversation สามารถแจ้งเหตุได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ผ่านระบบคลาวด์ และยังพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลสำหรับผู้ป่วยในรพพยาบาล บนรถฉุกเฉินระดับสูง สำหรับการกู้ชีพในภาวะวิกฤติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ Data Gateway ที่ สวทช. พัฒนาให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลจากอุปกรณ์หลายชนิด เช่น อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ปริมาณออกซิเจน กล้อง CCTV และอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้แพทย์สามารถเรียกดูข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินอาการของผู้ป่วย ในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลได้แบบ Real Time โดยทั้ง 2 ระบบ จะขยายผลครอบคลุม 60 จังหวัด ภายใน 3 ปี

บรรจุข้าราชการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5

-กล่าวถึงกรณี นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพลังธรรมใหม่ เสนอให้บรรจุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรพ.สต.เป็นข้าราชการ ว่า ไปอยู่ที่ไหนมา ขนาดจบแพทย์แท้ๆ สาธารณสุขยังเลิกรับเป็นข้าราชการโดยอัตโนมัติเพื่อสนองนโยบายลดจำนวนข้าราชการ

ชุมชนปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-กล่าวถึงหมู่บ้านใน ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ได้แก่ บ้านกาด ม.1, บ้านดง ม.2, บ้านนาปราบ ม.3 และ บ้านไร่ ม.8 เป็นต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เลิกสุรา ไม่ยุ่งเกี่ยวตลอดชีวิต เพื่อหวังให้มีสุขภาพดี ลดรายจ่ายตนเองและครอบครัว

พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-เสนอบทความว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมามีข้อถกเถียงอย่างมาก ล่าสุด ช่วงปลายเดือน เม.ย. 2563 เพจ "Surathai" ซึ่งเป็นเพจของเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนท้องถิ่น เชิญผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบมาให้ความเห็น ซึ่งบางคนจำเป็นต้องโฆษณาขายเบียร์ทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากร้านถูกปิดเพราะโควิด 19 บางส่วนมีปัญหาเรื่องการใช้คำในโฆษณา

ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มีเรื่องให้ต้องพิจารณาหลายประเด็น อาทิ ฝ่ายรัฐไม่ชี้ให้ชัดเจนว่าอะไรทำได้-ทำไม่ได้ แต่ใช้วิธีปล่อยให้แต่ละคนไปสู้คดีในศาลเอง, กฎหมายเอื้อต่อการผูกขาดของผู้ผลิตรายใหญ่หรือไม่, ถ้อยคำที่ระบุในกฎหมายสร้างความสับสน เป็นต้น ประเทศไทยมีงบประมาณมากแต่มีปัญหาด้านการบริหารจัดการ การเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าสินค้าอื่นๆ ด้วยเหตุผลด้านผลกระทบทางสังคมนั้นเข้าใจได้ แต่อย่าให้สุดโต่งถึงขั้นตัดทางทำมาหากินและสิทธิของประชาชน และถ้ากฎหมายไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน หรือเป็นอุปสรรคกับการดำรงชีวิตของประชาชน รัฐบาลหรือผู้รับผิดชอบ ตามกฎหมายจะต้องพิจารณายกเลิก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

